

<b>MIC</b>   MATICHON INFORMATION CENTER	Subject Heading :
Source : <b>ทันหุ้น</b>	<b>61183071</b>
Date : <b>6 มิ.ย. 2561</b> Page : <b>6</b>	No :

# DEMCO ดุยประมูลงานหมื่นล. แบ็กล็อกแน่นผลงานเข้าเป้า

**ทันหุ้น** - DEMCO เดินหน้าประมูลงานครึ่งปีหลัง ดุยประมูลงานติดตั้งสายส่งและสถานไฟฟ้า กฟผ. มูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท พร้อมงานการไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค งานระบบสื่อสารบีเอ็มแบ็กล็อกเพิ่ม ล่าสุดตงงานในมือกว่า 3,700 ล้านบาท ตันรายได้ทั้งปีเข้าเป้ามั่นใจ WEH เข้าเทรดตามแผน

นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดิมโก้ จำกัด (มหาชน) หรือ DEMCO เปิดเผยว่า แผนการดำเนินงานในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ บริษัทจะเดินหน้าประมูลงานใหม่ต่อเนื่อง ล่าสุดเตรียมยื่นประมูลงานติดตั้งสายส่งและสถานไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มูลค่าโครงการออกสู่ตลาดราว 1 หมื่นล้านบาทต่อปี จากมูลค่าโครงการรวมทั้งหมดที่จะเปิดประมูลราว 5-6 หมื่นล้านบาทภายในระยะเวลา 5 ปี

## ● งานแน่น-แบ็กล็อกทนน

นอกจากนี้ยังมีงานที่คาดว่าจะประมูลเพิ่ม ทั้ง งานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มูลค่าประมาณ

7,000 ล้านบาท การไฟฟ้านครหลวง มูลค่าประมาณ 400-500 ล้านบาท และงานระบบสายไฟเบอร์ออปติก ธุรกิจสื่อสาร มูลค่า 1,200 ล้านบาท และธุรกิจผลิตเสาโครงเหล็กปีนี้อาจทำได้งานอีก 300-400 ล้านบาท ส่งผลให้งานในมือรอรับรายได้เพิ่มขึ้น โดยปัจจุบันบริษัทมีแบ็กล็อกอยู่ที่ 3,717 ล้านบาท สามารถทยอยรับรายได้ในระยะเวลา 2 ปีทำรายได้ปีนี้คาดเติบโตตามเป้าหมาย

ขณะที่ธุรกิจต่างประเทศนั้น ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเสนอราคาโครงการสถานไฟฟ้าย่อยในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ส่วนโครงการก่อสร้างสถานไฟฟ้าย่อย สปป.ลาว คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปีนี้ การขยายงานไปต่างประเทศเป็นไปตามนโยบายที่จะลดความเสี่ยงการพึ่งพารายได้จากงานรับเหมาในประเทศ

ส่วนธุรกิจพลังงานทดแทน ปัจจุบันบริษัทรับรู้ส่วนแบ่งกำไรปีละประมาณ 160 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีแผนการเข้าลงทุนธุรกิจไฟฟ้าเพิ่มเติม แต่บริษัทจะเน้นงานรับเหมาก่อสร้างด้านวิศวกรรม

ไฟฟ้าทั้งสถานไฟฟ้า สายส่งแรงสูง รวมถึงงานพลังงานทดแทนประเภท Private PPA เป็นหลัก

"ปีนี้บริษัทชะลอแผนลงทุนธุรกิจพลังงานทางเลือกออกไปก่อน เนื่องจากต้องเก็บสภาพคล่องของกระแสเงินสด เพราะยังมีค่าใช้จ่ายพิเศษในการหยุดซ่อมฐานกังหันลม 26 ฐานในช่วงครึ่งปีหลัง โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างพิจารณาแบบการซ่อมบำรุงซ่อมฐานกังหันลม และคาดว่าจะใช้ระยะเวลาในการซ่อมราว 4 เดือนครึ่ง ซึ่งจะแล้วเสร็จในปีนี้ทั้งหมด และหลังจากนี้บริษัทจะเดินหน้าลงทุนอื่นๆ ในปี 2562 ต่อไป" นายพงษ์ศักดิ์กล่าว

## ● WEH เข้าเทรดตามแผน

นายพงษ์ศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทถือหุ้น 3.9% คิดเป็นมูลค่า 800 ล้านบาทในบริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี โฮลดิ้ง จำกัด หรือ WEH โดยมั่นใจว่าบริษัทดังกล่าวจะสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ แต่หากมีกรณีผิดพลาดและไม่สามารถนำ

เข้าตลาดได้นั้นคาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัท  
เนื่องจากได้รับผลตอบแทนจากเงินลงทุน โดย  
วินด์ เอเนอร์ยี โฮลดิ้ง เข้าลงทุนที่ห้วยบง  
2 และ 3 ซึ่งบริษัทลงทุนรวมทั้ง 2 แห่ง  
ประมาณ 15% คิดเป็นมูลค่า 1,300 ล้าน

บาท ปัจจุบันได้รับผล

ตอบแทนเฉลี่ย 150-

160 ล้านบาทต่อ

ปี ทุกไตรมาสที่

3 และไตรมาสที่

1 เป็นเงินปันผลจาก

รายได้ที่ลงทุน ☺



พงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์